

ไต่เร็ด เอเชีย มอบรางวัล “ประแจทองครองใจมหาชน” ให้อู่และศูนย์ช่อมมาตรฐานคุณภาพครองใจลูกค้า



ไต่เร็ด เอเชีย มอบรางวัล “ประแจทองครองใจมหาชน” ให้อู่และศูนย์ช่อมมาตรฐานคุณภาพครองใจลูกค้า

สำหรับโครงการ “ประแจทองครองใจมหาชน” นั้น ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไต่เร็ด เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม ไต่เร็ด เอเชีย (ประเทศไทย) ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์เจ้าแรกของไทย ที่ดำเนินการและนำเสนอทุกโครงการสร้างสรรค์เพื่อสร้างความประทับใจ และประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

ล่าสุด นายอิติป โอคุร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไต่เร็ด เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายสิทธิวัฒน์ พรหมโยธิน ผู้จัดการแผนกบริการงานเคลม และ นางสาวชลธิชา แสงพันธ์ุ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เดินทางไปมอบรางวัลให้กับ 2 คู่คุณภาพ ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากลูกค้าที่เข้ารับบริการในปี 2559 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ชัยยนต์บางนา โดยมีนายเมธา แย้มชื่นจิตนุกุล กรรมการผู้จัดการ หจก.อู่ชัยยนต์ บางนา เป็นผู้รับมอบรางวัลการันตีคุณภาพการบริการดีเด่น และโตโยต้านนทบุรี สาขาปากเกร็ด โดยมี นายจุมพล สุวัฒน์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลคุณภาพงานช่อมดีเด่น

โดย นายอิติป โอคุร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไต่เร็ด เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ในปี 2559 เราเริ่มจัดโครงการ “ประแจทองครองใจมหาชน” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยหวังสร้างให้แคมเปญนี้ เป็นของขวัญคืนกำไรให้กับลูกค้า ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน และเราเดินทางลุยจัดแคมเปญนี้ต่อเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานบริการของอู่หรือศูนย์ทั่วประเทศ ให้เทียบเท่าระดับสากล ย้ำคุณภาพมาตรฐานด้านการช่อมดีเด่น, การบริการดีเด่น และ ความเร็วดีเด่น พร้อมโล่ห์และเงินรางวัล เช่นเคยเพราะไต่เร็ด เอเชีย ประเทศไทย เราเชื่อมั่นในการดูแลลูกค้าเหมือนเพื่อนและครอบครัว นั่นคือเหตุผลที่เราพยายามอย่างดีที่สุดในการยกระดับมาตรฐานบริการในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ พร้อมทั้งโครงการประกวดหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องให้พนักงาน

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.DirectAsia.co.th หรือ โทร. 02-627-7777

เกี่ยวกับ “ไอดีเรียด เอเชีย ประเทศไทย (Direct Asia Thailand)”

ไอดีเรียด เอเชีย ประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้ 2 บริษัท เป็นตัวแทนประกันภัยดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเป็นบริษัทให้บริการประกันภัย

ไอดีเรียด เอเชีย ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 เป็นบริษัทในเครือ Direct Asia ก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2010 และเป็นส่วนหนึ่งของ Hiscox ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับโลก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE:HSX)

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

- ศูนย์บริการลูกค้า และ สำนักงานใหญ่ ชั้น 20 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน
- โทร. 02-627-7777 ให้บริการทุกวัน
- www.DirectAsia.co.th เช็คเบี้ยประกันและรับใบเสนอราคาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
- Youtube Channel : DirectAsia ไอดีเรียดเอเชีย
- Facebook Page : DirectAsia.com Thailand